
sþ. 889. Fyrirspurn [502. mál]
til landbúnaðarráðherra um kjúklingabú.

Frá Málmfríði Sigurðardóttur og Danfríði Skarphéðinsdóttur .

1. Hversu mörg kjúklingabú eru á landinu?
2. Hver er heildarframleiðsla þeirra?
3. Hver er áætluð framleiðsluþörf á innanlandsmarkað?
4. Hve stórt er áætlað að slíkt bú þurfi að vera til að framfleyta vísitölufjölskyldu?

Skriflegt svar óskast.


